



11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- นายเกียรติกุล มนต์เสริญสรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนเมษายน 2556 และถือหุ้นร้อยละ 3.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555- นายกิติเมธี มนต์เสริญสรณ์ (บุตรนายเกียรติกุล) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และถือหุ้นร้อยละ 0.0001 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555- นางสาวนุชนาถ มนต์เสริญสรณ์ (บุตรนายเกียรติกุล) ถือหุ้นร้อยละ 0.0001 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
บริษัท 99 ไค-แคล จำกัด	- นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสริญสรณ์ ถือหุ้นร้อยละ 99.98 จนถึงมกราคม 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ ณ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
นายเกียรติกุล มนต์เสริญสรณ์	<ul style="list-style-type: none">- ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 149,493,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
นายกิติเมธี มนต์เสริญสรณ์	<ul style="list-style-type: none">- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นบุตรของนายเกียรติกุล และนางมธุรส มนต์เสริญสรณ์- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 52,730,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
นางมธุรส มนต์เสริญสรณ์	<ul style="list-style-type: none">- เป็นคู่สมรสนายเกียรติกุล มนต์เสริญสรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท- เป็นมารดานายกิติเมธี และนางสาวนุชนาถ มนต์เสริญสรณ์
นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสริญสรณ์	<ul style="list-style-type: none">- ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 1,500,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท



11.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2556

ก) การซื้อ-ขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด	<p><u>การซื้อสินค้า</u> บริษัทเข้าซื้อสินค้าจากบริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อมาขายต่อให้กับลูกค้าต่างประเทศเช่น SSL (Sodium Stearyl Lactylate), Finalux G 161</p> <p><u>ซื้อสินค้า</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u></p>	8.67	=	<p>รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้านี้มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงบริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) <u>จำกัด</u> ที่จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าว</p> <p>โดยราคาของบริษัทซื้อเป็นราคาที่อยู่ในระดับเดียวกับที่บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น</p>
<u>บริษัท 99 ไค-แคล จำกัด</u>	<p><u>การให้บริการบดแร่</u> <u>บริษัทให้บริการบดสินค้าแก่บริษัท 99 ไค-แคล จำกัด</u></p> <p><u>รายได้ค่าบริการ</u></p> <p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p>	<p>0.59</p> <p>0.03</p>	<p>0.09</p> <p>-^{1/}</p>	<p><u>รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติธุรกิจของบริษัท</u></p> <p><u>โดยราคาที่บริษัทให้บริการเป็นราคาต้นทุนบวกกำไรซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p><u>^{1/} ณ 28 ก.พ. 2556 ผู้บริหารท่านดังกล่าวได้จำหน่ายโอนหุ้นออกไป และลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว</u></p>



ข) การค้าประกันการกู้ยืม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ค้าประกันเงินกู้และวงเงินเช่าซื้อ/ลีสซิ่งจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มีผลตอบแทน วงเงินค้าประกันเงินกู้ <u>วงเงินค้าประกันเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง</u>	799.60 <u>42.00</u>	679.60 <u>72.00</u>	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้คณะกรรมการการค้าประกันเงินกู้ส่วนนี้
นางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์	นางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์ ค้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มีผลตอบแทน วงเงินค้าประกัน	50.70	<u>10.00</u>	นางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์ ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารการค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้คณะกรรมการการค้าประกันเงินกู้ส่วนนี้
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ค้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มีผลตอบแทน วงเงินค้าประกัน	<u>720.00</u>	<u>660.00</u>	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารการค้าประกันเงินกู้ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้คณะกรรมการการค้าประกันเงินกู้ส่วนนี้



ค) การเช่าสำนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	<p><u>สัญญาเช่าสำนักงาน</u></p> <p>เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทเข้าทำสัญญาเช่ากับนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ เพื่อเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 602 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถ 120 ตารางเมตร) สัญญาเช่านี้มีกำหนดอายุเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ค่าเช่าต่อเดือน 82,800 บาท</p> <p><u>ค่าเช่าสำนักงาน</u></p>	0.75	0.99	เนื่องจากการคมนาคมและเส้นทางติดต่อที่สะดวกสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในบริเวณเดียวกันซึ่งทำให้การประสานงานระหว่างพนักงานทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ค่าเช่าที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับในด้านพื้นที่ใช้สอยและราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง



ง) การจำหน่ายสินทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
นายเกียรติกุล มนต์เสริญสุวรรณ	<p>การจำหน่ายอาคารชุด</p> <p>เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทจำหน่ายห้องชุดเลขที่ 200/50 ชั้นที่ 18 อาคารบี ซี่งอาคารชุด ชะอำล่องบิซ คอนโดมิเนียม 2 ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2548 เนื้อที่ประมาณ 174.60 ตารางเมตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่นายเกียรติกุล มนต์เสริญสุวรรณ โดยห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่า 8.03 ล้านบาท</p> <p>เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 บริษัทได้มีการจำหน่ายห้องชุด อาคารดิเอ็มโพริโอเพลส เลขที่ 93/99 เนื้อที่ประมาณ 135.17 ตารางเมตร ให้แก่นายเกียรติกุล มนต์เสริญสุวรรณ มูลค่า 16.30 ล้านบาท</p>	8.03	16.30	<p>เนื่องจากห้องชุดดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และราคาขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินของราคาประเมินของกรมที่ดิน และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ^{1/} โดยการประเมินมูลค่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ</p> <p>^{1/} ผู้ประเมินอิสระ คือ ผู้ประเมินหลักของบริษัท ไปรแอฟไพเรซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินหลัก และบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.</p>
บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด	<p>เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทได้มีการจำหน่ายยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ให้แก่ บริษัทโอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 1.75 ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาท</p>	=	3.57	<p>เนื่องจากยานพาหนะดังกล่าวไม่ได้เป็นสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจ ราคาขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด</p>



11.3 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติของบริษัท โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลและ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติที่เกิดขึ้น ได้แก่ การจำหน่ายอาคารชุด เนื่องจากบริษัทดำเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออกไป และการค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทกับสถาบันการเงิน บริษัทจะดำเนินการขอลดภาระค่าประกันของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันการเงินภายหลังบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว มีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปนโยบายได้ดังนี้

ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



11.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย